

Số: 176/TB - SYT

Điện Biên, ngày 23 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-SNV ngày 22/7/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 206 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: 02 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Phóng viên hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Bác sĩ hạng III: 45 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Bác sĩ Y học dự phòng hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III: 49 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV: 33 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Kỹ thuật y hạng III: 12 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Kỹ thuật y hạng IV: 02 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Hộ sinh hạng III: 06 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Hộ sinh hạng IV: 18 chỉ tiêu.
- Vị trí Y tế công cộng hạng III: 03 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Dân số hạng III: 05 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Dân số hạng IV: 04 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Dược sĩ hạng III: 02 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Dược hạng IV: 03 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Dinh dưỡng hạng III: 03 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Thiết bị Y tế, hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Thiết bị Y tế, hạng IV: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Công nghệ thông tin, hạng III: 03 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Công tác xã hội viên hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, hạng III: 03 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Chuyên viên về thi đua khen thưởng, hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Chuyên viên về tổng hợp, hạng III: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Kế toán viên: 04 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Văn thư viên trung cấp: 02 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, mô tả vị trí việc làm, trình độ chuyên môn của chỉ tiêu tuyển dụng như sau:

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III), mã số V.09.02.03	Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương trình, nội dung mô-đun, môn học được phân công giảng dạy; thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến đồ dùng, trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp; Giảng dạy lý thuyết trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp; giảng dạy trình độ sơ cấp; đánh giá kết quả học tập, kết quả thi tốt nghiệp của người học; Hướng dẫn người học làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; luyện thi cho người học tham gia kỳ thi tay nghề các cấp; Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.	02 (Trong đó: 01 Bác sĩ đa khoa; 01 Điều dưỡng đại học)	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa; Đại học Điều dưỡng (Cử nhân điều dưỡng)	
2	Phóng viên hạng III, mã số V.11.02.06	Xây dựng kế hoạch về công tác truyền thông; Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo sự phân công lĩnh vực được giao; Viết, chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra có nội dung phức tạp trung bình và chịu trách nhiệm cá nhân về tác phẩm báo chí của mình; Tham gia chuẩn bị nội dung và trao đổi nghiệp vụ báo chí trong nước và ngoài nước. Triển khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực được giao.	01	Có bằng tốt nghiệp Đại học Báo chí	
3	Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03 (Bác sĩ đa khoa)	Thực hiện Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tổ chức, thực hiện tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao; Tổ chức giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần thuộc chuyên khoa hoặc lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật; Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia công tác chỉ đạo tuyên truyền về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng, chống dịch và các bệnh xã hội khi được giao; Đào tạo và nghiên cứu khoa học	40	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
4	Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03 (Bác sĩ Y học cổ truyền)	Khám bệnh và chẩn đoán bệnh theo Y học cổ truyền và y học hiện đại; Thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị; Kê đơn thuốc theo đúng quy định; Thực hiện các kỹ thuật châm cứu theo chỉ định đã lựa chọn trong hồ sơ bệnh án; Sử dụng thuốc y học cổ truyền để điều trị cho người bệnh	04	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền	
5	Bác sĩ hạng III, mã số V.08.01.03 (Bác sĩ Răng Hàm Mặt)	Thực hiện khám bệnh, chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng; Điều trị các bệnh răng miệng, hàm mặt theo sự phân công; Theo dõi sát người bệnh, kịp thời phát hiện tai biến sau phẫu thuật, thủ thuật để xử lý kịp thời. Thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Thực hiện chế độ chức trách chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; Hướng dẫn và đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật cho viên chức, học sinh và sinh viên thuộc chuyên ngành; Tham gia nghiên cứu khoa học.	01	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt	
6	Bác sĩ Y học dự phòng hạng III, mã số V.08.02.06	Thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe tại cộng đồng; Thực hiện công tác chỉ đạo tuyên và các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu; Thực hiện chế độ chức trách chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; Hướng dẫn và đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật cho viên chức, học sinh và sinh viên thuộc chuyên ngành; Tham gia nghiên cứu khoa học.	01	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng	
7	Điều dưỡng Hạng III, mã số V.08.05.12; (Răng Hàm Mặt)	Điều dưỡng Răng Hàm Mặt: Thực hiện các kỹ thuật phát hiện, xử trí chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng; tư vấn, giáo dục sức khỏe răng miệng cho người bệnh và cộng đồng; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả để nâng cao khả năng hợp tác với các nhân viên y tế, với người bệnh và cộng đồng. Bảo vệ và thực hiện quyền lợi của người bệnh. Hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho viên chức, học sinh, sinh viên chuyên ngành, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.	01	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Điều dưỡng chuyên ngành Răng Hàm Mặt	
8	Điều dưỡng Hạng III, mã số V.08.05.12;	Tiếp nhận người bệnh, Kiểm tra việc chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật; Thực hiện nghiêm chỉnh các y lệnh sau phẫu thuật, lập phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc. Khi phát hiện người bệnh có diễn	02	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Điều	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
	(Gây mê hồi sức)	biến bất thường phải báo cáo bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê hồi sức ngay để xử lý kịp thời; Chăm sóc người bệnh theo quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện. Bảo vệ và thực hiện quyền lợi của người bệnh. Hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho viên chức, học sinh, sinh viên chuyên ngành, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.		dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức	
9	Điều dưỡng Hạng III, mã số V.08.05.12; (Chứng chỉ Gây mê hồi sức)	Chuẩn bị và kiểm tra các dụng cụ, phương tiện thiết bị, thuốc đáp ứng cho mỗi cuộc phẫu thuật; Kiểm tra xác định lại người bệnh, bệnh án, loại phẫu thuật, vị trí phẫu thuật và chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật; Kết hợp chặt chẽ việc kiểm đếm gạc, kim chỉ và dụng cụ phẫu thuật trước và sau khi phẫu thuật đối với mỗi ca phẫu thuật để tránh bỏ sót dị vật trong cơ thể người bệnh; Giúp phẫu thuật viên thực hiện cuộc phẫu thuật, chuẩn bị và sắp xếp dụng cụ đầy đủ, đưa dụng cụ cho phẫu thuật viên đúng động tác và phù hợp các thời điểm của cuộc phẫu thuật; Không tự ý bỏ ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của phẫu thuật viên. Phối hợp cùng các kíp phẫu thuật để đặt tư thế người bệnh, đặt bản tiếp đất của dao điện, bảo vệ điểm tỳ đè của người bệnh; Bổ sung dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao và các phương tiện khác dùng cho phẫu thuật; Hỗ trợ kíp phẫu thuật và kíp gây mê – hồi sức điều khiển các dụng cụ như dao điện, máy hút, máy nội soi, máy chống rung; Ghi chép đầy đủ, chính xác các vật tư tiêu hao dùng cho phẫu thuật cũng như số lượng tồn dư, số lượng hư hỏng; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Kỹ thuật Y trưởng.	02	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Điều dưỡng; Có Chứng chỉ đào tạo Gây mê hồi sức, thời gian đào tạo 06 tháng)	
10	Điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12	Thực hiện Kỹ thuật chăm sóc người bệnh toàn diện tại cơ sở y tế; Sơ cứu, cấp cứu; Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh; Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.	44	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Điều dưỡng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa	
11	Điều dưỡng hạng IV,	Thực hiện chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế; Sơ cứu, cấp cứu; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho người bệnh theo chỉ	33	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
	mã số V.08.05.13	định và sự phân công. Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh; Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị; Đào tạo, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.		dưỡng, chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa	
12	Kỹ thuật Y hạng III; mã số V.08.07.18, (Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu)	Sử dụng, kiểm tra và vận hành thiết bị; Hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn; Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị. Đảm bảo thực hiện đúng quy chế bệnh viện; Không được bỏ Vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa; Hướng dẫn, đào tạo VC, sinh viên thực tập; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công; Tổ chức họp người bệnh theo định kỳ, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh.	05	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Kỹ thuật Y chuyên ngành Phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu	
13	Kỹ thuật Y hạng III; mã số V.08.07.18 (Hình ảnh Y học)	Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X-quang theo sự phân công của trưởng khoa; Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật; Thực hiện bảo dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định; Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học; Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.	04	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Kỹ thuật Y, chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học	
14	Kỹ thuật Y hạng III; mã số V.08.07.18 (Xét nghiệm Y học)	Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng tiêu chuẩn quy định. Lấy bệnh phẩm tại giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 và các trường hợp xét nghiệm đặc biệt; thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác. Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, thuốc, hoá chất theo sự phân công và theo đúng quy định; Tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch khi được phân công; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học; Thực hiện các nhiệm vụ	02	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Kỹ Thuật Y, chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
		chuyên môn khác theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa.			
15	Kỹ thuật Y hạng III; mã số V.08.07.18 (Gây mê hồi sức)	Chuẩn bị và kiểm tra các dụng cụ, phương tiện thiết bị, thuốc đáp ứng cho mỗi cuộc phẫu thuật; Kiểm tra xác định lại người bệnh, bệnh án, loại phẫu thuật, vị trí phẫu thuật và chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật; Kết hợp chặt chẽ việc kiểm đếm gạc, kim chỉ và dụng cụ phẫu thuật trước và sau khi phẫu thuật đối với mỗi ca phẫu thuật để tránh bỏ sót dị vật trong cơ thể người bệnh; Giúp phẫu thuật viên thực hiện cuộc phẫu thuật, chuẩn bị và sắp xếp dụng cụ đầy đủ, đưa dụng cụ cho phẫu thuật viên đúng động tác và phù hợp các thời điểm của cuộc phẫu thuật; Không tự ý bỏ ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của phẫu thuật viên. Phối hợp cùng các kíp phẫu thuật để đặt tư thế người bệnh, đặt bản tiếp đất của dao điện, bảo vệ điểm tỳ đè của người bệnh; Bổ sung dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao và các phương tiện khác dùng cho phẫu thuật; Hỗ trợ kíp phẫu thuật và kíp gây mê – hồi sức điều khiển các dụng cụ như dao điện, máy hút, máy nội soi, máy chống rung; Ghi chép đầy đủ, chính xác các vật tư tiêu hao dùng cho phẫu thuật cũng như số lượng tồn dư, số lượng hư hỏng; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Kỹ thuật Y trưởng.	01	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Kỹ thuật Y, chuyên ngành Gây mê hồi sức	
16	Kỹ thuật Y hạng IV; mã số V.08.07.19 (Hình ảnh Y học)	Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X-quang theo sự phân công của trưởng khoa; Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật; Thực hiện bảo dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định; Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động; Học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa và Kỹ thuật Y trưởng.	01	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y, chuyên ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học	
17	Kỹ thuật Y hạng IV; mã số V.08.07.19 (Xét nghiệm Y học)	Thực hiện các xét nghiệm được phân công. Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để bảo đảm chính xác các xét nghiệm; Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và	01	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y, chuyên ngành Kỹ thuật xét	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
		xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm; Sắp xếp các labo của khoa liên hoàn, hợp lý đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm; Thực hiện các xét nghiệm vi sinh để đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện; Quản lý hóa chất, tiêu bản, bệnh phẩm an toàn, chống lây nhiễm; Học tập nâng cao trình độ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Kỹ thuật Y trưởng.		nghiệm Y học	
18	Hộ sinh hạng III; mã số V.08.06.15	Thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ; Sơ cứu, cấp cứu, tổ chức và thực hiện kỹ thuật hộ sinh, phục hồi chức năng cơ bản, kỹ thuật chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh thiết yếu và chuyên sâu, kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; Giám sát, hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị; Bảo vệ và thực hiện quyền của người bệnh; Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp.	06	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Hộ sinh; Đại học (cử nhân) Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản	
19	Hộ sinh hạng IV; mã số V.08.06.16	Thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ; Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng; Sơ cứu, cấp cứu; Truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị; Bảo vệ và thực hiện quyền của người bệnh; Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp.	18	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Hộ sinh	
20	Y tế công cộng hạng III; mã số V.08.04.10	Triển khai các nội dung về quy hoạch, quản lý và đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong hệ thống của đơn vị (KCB-TTYT), cơ sở y tế công cộng. Tham gia xây dựng và triển khai các nghiên cứu khoa học để xác định nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng; Tham gia xác định những vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng để giải quyết, xây dựng hệ thống giám sát về tình trạng sức khỏe cộng đồng và đánh giá hệ thống giám sát; lập kế hoạch xử lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa trên cơ sở những nguồn lực sẵn	03	Có bằng tốt nghiệp Đại học Y tế công cộng (Cử nhân Y tế công cộng)	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
		có và sự tham gia của cộng đồng, đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm giải quyết có hiệu quả nhất các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng; thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp thích hợp để quản lý nguy cơ và sức khỏe cho các đối tượng trong cộng đồng, tham gia công tác chỉ đạo tuyến trước và chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có yêu cầu.			
21	Dân số viên hạng III; mã số V.08.10.28	Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn công tác; Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch của các đề án, dự án chuyên môn về dân số - kế hoạch hóa gia đình của đơn vị; Tham gia thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn về dân số, tổng hợp, đánh giá kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ; Thực hiện cung cấp dịch vụ về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và truyền thông, vận động về dân số - kế hoạch hóa gia đình và dân số phát triển; hướng dẫn, theo dõi, giám sát chuyên môn các hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình; Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học kỹ thuật về dân số - kế hoạch hóa gia đình.	05	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Dân số và phát triển hoặc Đại học chuyên ngành Y tế công cộng (Cử nhân Y tế công cộng)	
22	Dân số viên hạng IV; Mã số V.08.10.29	Chuyên trách công tác Dân số - KHHGD trên địa bàn xã; Kết hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương và cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản; Dân số, kế hoạch hóa gia đình; Dinh dưỡng trẻ em v.v...; Hướng dẫn cộng tác viên DS-KKHGD thôn, bản thực hiện nhiệm vụ y tế bản trên địa bàn; Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo chương trình mục tiêu y tế quốc gia theo quy định.	04	Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Dân số hoặc Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
23	Dược sĩ hạng III; Mã số V.08.08.22	<p>Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; Tổ chức thực hiện pha chế thuốc (thuốc cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu, thuốc mắt, tai mũi họng, da liễu), thuốc thử, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng thuốc pha chế tại đơn vị; Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu; Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Thực hiện lấy mẫu thuốc trên thị trường để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành; Quản lý, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao; Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược, bao gồm: kiểm nghiệm, bào chế, hóa sinh, dược liệu, cấp phát thuốc; Tham gia, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm; Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho học sinh, sinh viên và cán bộ y tế; Tham gia công tác chỉ đạo tuyến; Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo.</p>	02	Có bằng tốt nghiệp Đại học Dược, chuyên ngành Dược	
24	Dược hạng IV; Mã số V.08.08.23	<p>Dự trữ, cấp phát và bảo quản thuốc; pha chế thuốc; xét nghiệm hóa sinh; kiểm soát, kiểm nghiệm chất lượng thuốc; theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành; thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn trong công tác dược; tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; sử dụng và bảo quản trang thiết bị; thống kê, báo cáo; nghiên cứu khoa học.</p>	03	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Dược	
25	Dinh dưỡng hạng III; Mã số: V.08.09.25	<p>Tổ chức và thực hiện các quy định, quy trình, phác đồ chuyên môn về dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm; Lập kế hoạch và thực hiện công tác dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng tiết chế, an toàn thực phẩm để dự</p>	03	Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dinh dưỡng (Cử nhân Dinh dưỡng)	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
		<p>phòng và điều trị; Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm: kiểm tra quy trình bảo quản, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển và phân phối thực phẩm, khẩu phần có chất lượng, đúng chỉ định và đảm bảo an toàn; Quản lý trực tiếp trang thiết bị phục vụ kỹ thuật chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách; Thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn và công tác chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm; Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với viên chức, sinh viên, học sinh thuộc phạm vi được giao; Tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và giảng dạy khi có yêu cầu.</p>			
26	<p>Thiết bị Y tế, hạng III; Mã số V.05.02.07</p>	<p>Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên: vận hành, hướng dẫn sử dụng máy; bảo dưỡng, kiểm soát quá trình sử dụng máy theo quy trình quản lý thiết bị; sửa chữa theo năng lực được đào tạo; tiến hành, nghiên cứu, bố trí thiết bị phụ trợ phục vụ cho phòng đặt máy sao cho hiệu quả; tham mưu, tư vấn các giải pháp về kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao tuổi thọ của máy; Có thể đảm nhiệm các vị trí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.</p>	01	<p>Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) ngành Thiết bị Y tế</p>	
27	<p>Thiết bị Y tế hạng IV; Mã số V.05.02.08</p>	<p>Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên: vận hành, hướng dẫn sử dụng máy; bảo dưỡng, kiểm soát quá trình sử dụng máy theo quy trình quản lý thiết bị; sửa chữa theo năng lực được đào tạo; tiến hành, nghiên cứu, bố trí thiết bị phụ trợ phục vụ cho phòng đặt máy sao cho hiệu quả; tham mưu, tư vấn các giải pháp về kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc, nâng cao tuổi thọ của máy; Có thể đảm nhiệm các vị trí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.</p>	01	<p>Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Thiết bị Y tế</p>	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
28	Công nghệ thông tin hạng III; Mã số V11.06.14	<p>Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng dụng, phần mềm dùng chung của cơ quan, đơn vị; Kiểm tra, kiểm định, kiểm thử, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy định, chính sách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị; Tham gia phân tích, thiết kế, lập trình, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong phân tích, thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức công nghệ thông tin hạng thấp hơn; Nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin; tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý kỹ thuật và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.</p>	03	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ thông tin	
29	Công tác xã hội viên; Mã số V.09.04.02	<p>Thực hiện các nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành; Sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng; Đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của đối tượng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng; Trực tiếp cung cấp, thực hiện các dịch vụ công tác xã hội có yêu cầu cơ bản về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành công tác xã hội như: tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải, biện hộ, tuyên truyền; Theo dõi và rà soát lại hoạt động can thiệp theo sự phân công; đề xuất điều chỉnh kế hoạch trợ giúp nếu cần thiết; Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; Thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng;</p> <p>Đánh giá, rút kinh nghiệm về hoạt động nghiệp vụ công tác xã hội trong phạm</p>	01	Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công tác xã hội	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
		vi công việc được giao; đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và quy trình nghiệp vụ công tác xã hội;			
30	Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực; Mã số 01.003	Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của đơn vị; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế; Tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan, các cán bộ khác trong việc thực hiện công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao; Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê nhân lực, quản lý hồ sơ viên chức, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ công tác; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả; Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.	03	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) Quản lý nhà nước; Quản lý nhân lực (Quản trị nhân lực)	
31	Chuyên viên về thi đua khen thưởng; Mã số 01.003	Tham gia nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, thẩm định, hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chủ trì xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, dự án, đề án về thi đua, khen thưởng, chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách thi đua khen thưởng; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc của đơn vị về thi đua, khen thưởng; Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của ngành, lĩnh vực hoặc của đơn vị về thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.	01	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) ngành Luật	
32	Chuyên viên về tổng hợp; Mã số 01.003	Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của đơn vị; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế; Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công; Tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; chủ động phối	01	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) ngành Luật	

Số TT	Vị trí việc làm/Chức danh nghề nghiệp	Mô tả Vị trí việc làm	Chỉ tiêu	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
		hợp với các bộ phận liên quan, các cán bộ khác trong việc thực hiện công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao; Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ công tác; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả; Trực tiếp thực thi công vụ và các nhiệm vụ khác được giao.			
33	Kế toán viên; Mã số 06.031	Thực hiện ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phân hành, phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị; Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác hàng ngày, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách; Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định; Tổ chức phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí; Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán; các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.	04	Có bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) chuyên ngành Kế toán	
34	Văn thư viên trung cấp; Mã số 02.008	Tham gia vận hành hệ thống quản lý tài liệu điện tử của đơn vị; trực tiếp thực thi nhiệm vụ của văn thư theo quy định. Thực hiện quản lý lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của công tác văn thư; tổ chức việc thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu theo yêu cầu của nghiệp vụ công tác văn thư. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.	02	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Văn thư.	
Tổng số			206		

(Chi tiết có Biểu phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận chứng chỉ dịch thuật sang Tiếng Việt”;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/8/2024.

- Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Tầng I).

Địa chỉ: Số 251C - Tổ 06, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại liên hệ: (0215) 3825182; 3824959.

(Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo địa chỉ: soytedienbien.gov.vn mục "Thông báo" và niêm yết công khai tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên).

4. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.

5. Chính sách thu hút người có trình độ cao:

Theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh:

- Những người có hộ khẩu thường trú trong và ngoại tỉnh, có trình độ chuyên môn trên đại học (Thạc sĩ-Bác sĩ; Thạc sĩ-Dược sĩ; Bác sĩ, Dược sĩ chuyên khoa cấp I trở lên) đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, được tuyển dụng, tiếp nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên;

- Có cam kết phục vụ công tác tại tỉnh ít nhất 10 năm.

- Mức thu hút được thực hiện theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Khi xét tuyển đối với nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

⇒ *Chi tiết về quy định điều kiện, tiêu chuẩn, mức thu hút, chỉ tiêu thu hút, trình tự thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao kèm theo Kế hoạch số 133/KH-SYT ngày 21/5/2024 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên.*

6. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng như sau:

6.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ đáp ứng: (1) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; (2) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật; (3) Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; (4) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc

làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác ở vùng dân tộc thiểu số thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (hoặc văn bằng, chứng chỉ thay thế chứng chỉ ngoại ngữ) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

6.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Phỏng vấn;

- Nội dung thi: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ tuyển dụng, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị);

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

- Địa điểm phỏng vấn: Sở Y tế Điện Biên (Tổ 215C, Tổ 6, Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

7. Xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 của văn bản này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm của điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc của Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2024./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (để b/c);
- Đài PT-TH tỉnh (để thông báo);
- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Điện Biên;
- Văn phòng Sở Y tế (Niêm yết TB);
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Phạm Giang Nam

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp	Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ	Trình độ văn bằng, chứng chỉ	Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ	Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)	Ngành đào tạo	Hình thức đào tạo	Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm	Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nguyên vọng 1: - Vị trí việc làm dự tuyển ⁽¹⁾ : - Đơn vị ⁽²⁾ :
2. Nguyên vọng 2: (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 nguyên vọng thì thí sinh không điền phần này): - Vị trí việc làm dự tuyển ⁽²⁾ : - Đơn vị ⁽²⁾ :
3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này) 3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ ⁽⁵⁾: Tiếng Anh <input type="checkbox"/> Tiếng Nga <input type="checkbox"/> Tiếng Pháp <input type="checkbox"/> Tiếng Đức <input type="checkbox"/> Tiếng Trung Quốc <input type="checkbox"/> Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm:
3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có):
4. Đối tượng ưu tiên (nếu có):

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển.

Ghi chú:

1. Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng;
2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký tuyển dụng đối với từng nguyện vọng theo đúng Thông báo tuyển dụng;
3. Tích dấu X vào ô tương ứng;
4. Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột.
5. Tích dấu X vào ô tương ứng.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /KH-SYT Điện Biên, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BYT ngày 08/4/2024 của Bộ Y tế, phê duyệt “Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050”;

Thực hiện Kế hoạch số 1709/KH-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên, kế hoạch thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2024. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Y tế về phẩm chất đạo đức; chuyên môn, nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

b) Thu hút những người có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao và năng lực về làm việc trong các cơ sở y tế công lập để góp phần từng bước xây dựng đội ngũ viên chức ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dự phòng, khám, chữa bệnh.

c) Động viên, khuyến khích những người có tài năng và sinh viên của tỉnh đang học trong các trường đại học có uy tín tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến tài năng cho sự nghiệp phát triển nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị; phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định;

b) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bảo đảm minh bạch, công khai, công bằng trong quá trình thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. NỘI DUNG

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị

1. Đối tượng thu hút

a) Tiến sĩ y khoa/Bác sĩ chuyên khoa cấp II, các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, Ngoại khoa, Chấn thương chỉnh hình, Nội khoa, Sản phụ khoa, Nội - Tim mạch.

b) Bác sĩ nội trú/Thạc sĩ/ Bác sĩ chuyên khoa I, các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, Ngoại khoa, Chấn thương chỉnh hình, Nội khoa, Sản phụ khoa, Nội - Tim mạch, Ngoại khoa, Nhi khoa, Khoa học Y sinh, Dược, Y học dự phòng, Chẩn đoán hình ảnh, Nội tiết, Tâm thần, Truyền nhiễm, Y học cổ truyền.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Là công dân Việt Nam; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất, chính trị đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b) Đã tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm thu hút.

c) Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Còn ít nhất 10 năm công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

đ) Có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh từ 10 năm trở lên.

3. Phương thức thu hút

a) Tiếp nhận trực tiếp bằng quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật.

4. Mức thu hút

Hỗ trợ bằng tiền một lần, cụ thể như sau:

- Trình độ bác sĩ nội trú/Thạc sĩ/chuyên khoa cấp I: Mức thu hút 250 triệu đồng/người.

- Trình độ Tiến sĩ/chuyên khoa cấp II: Mức thu hút 450 triệu đồng/người.

5. Chỉ tiêu nhu cầu thu hút: 41 chỉ tiêu

(có danh mục chi tiết kèm theo)

6. Trình tự đề nghị tiếp nhận hoặc tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Trình tự tiếp nhận

- Căn cứ thông báo công khai kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ, công chức, viên chức gửi đơn đề nghị tiếp nhận kèm theo hồ sơ về Sở Y tế.

- Sở Y tế thống nhất với các cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu để tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức.

- Sở Y tế thẩm định hồ sơ, trình Sở Nội vụ cho ý kiến về việc tiếp nhận và hỗ trợ bằng tiền một lần đối với đối tượng được hỗ trợ bằng tiền một lần.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ bằng tiền một lần đối với đối tượng được hỗ trợ bằng tiền một lần. Sở Nội vụ ban hành Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức.

b) Trình tự tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao:

Thực hiện theo quy định về tuyển dụng của pháp luật.

7. Thủ tục hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị tiếp nhận:

- Đơn đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức;
- Bản cam kết công tác lâu dài tại tỉnh;
- Bản Sơ yếu lý lịch theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm. Riêng đối với các trường hợp tốt nghiệp các trường đại học ở nước ngoài hoặc đại học của nước ngoài được thành lập và hoạt động ở Việt Nam phải có văn bản thẩm định và công nhận bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam;

- Bản sao quyết định tuyển dụng, quyết định lương hiện hưởng và các giấy tờ khác có liên quan.

b) Hồ sơ đề nghị tuyển dụng:

- Đơn xin đăng kí thu hút;
- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng);
- Các loại văn bằng (photo công chứng);
- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (photo công chứng);
- Hộ khẩu, căn cước công dân (photo công chứng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị rà soát, tổng hợp nhu cầu thu hút.

b) Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND.

c) Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp về việc tiếp nhận và Quyết định hỗ trợ bằng tiền một lần đối với đối tượng được hỗ trợ bằng tiền một lần;

d) Thực hiện theo quy định của pháp luật, theo phân cấp về tiếp nhận, tuyển dụng đối với viên chức thu hút.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế

a) Tham mưu, thẩm định trình cấp có thẩm quyền dự toán, phân bổ kinh phí thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định.

3. Văn phòng, Sở Y tế

Thông báo công khai, rộng rãi trên trang cổng thông tin của Sở Y tế theo quy định.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

- Xây dựng kế hoạch số lượng cần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cụ thể theo đề án vị trí việc làm, cấp bậc học hàm, học vị, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tại đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

- Trên cơ sở số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao năm 2024, số lượng người làm việc hiện có, số người nghỉ hưu, tinh giản biên chế năm 2024 và lộ trình kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; có trách nhiệm chủ động bố trí đủ số lượng người làm việc để thực hiện thu hút nguồn nhân lực theo chỉ tiêu được duyệt tại kế hoạch này.

- Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đạt hiệu quả cao;

- Thực hiện các chế độ hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định. Thu hồi tiền hỗ trợ khi đối tượng thu hút chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc thôi việc trước thời hạn cam kết theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành Y tế năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu kịp thời báo cáo, phản ánh về Sở Y tế để phối hợp đề xuất, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính;
- Phòng chức năng Sở Y tế;
- Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Cổng thông tin Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Phạm Giang Nam

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN**NHU CẦU THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ NĂM 2024**

(Kèm Kế hoạch số:/KH-SYT, ngày tháng năm 2024 của Sở Y tế)

STT	Số lượng	Trình độ	Ngành/chuyên ngành	Mô tả vị trí việc làm cần thu hút	Dự kiến kinh phí thực hiện (ĐVT: đồng)	Ghi chú	
A	4	5	6	7	8	9	
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 12 chỉ tiêu						
1	1	Tiến sĩ, BSKKII	Hồi sức cấp cứu	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp, đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu làm việc tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc	450.000.000	Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc	
	1		Ngoại khoa	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Ngoại khoa làm việc tại khoa Ngoại tổng hợp	450.000.000	Khoa Ngoại tổng hợp	
	1		Chấn thương chỉnh hình	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình làm việc tại khoa chấn thương chỉnh hình-Bông	450.000.000	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bông	
	1		Nội khoa	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Nội khoa làm việc tại khoa Nội tổng hợp	450.000.000	Khoa Lão - Tim mạch	
	1		Sản phụ khoa	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Phụ sản làm việc tại Khoa Sản	450.000.000	Phụ sản	
	1		Nội - Tim mạch	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Nội tổng hợp	450.000.000	Nội tổng hợp	

				sẽ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Nội-Tim mạch làm việc tại khoa Nội tổng hợp			
1			Hồi sức cấp cứu	Thực hiện công tác khám bệnh, điều trị những bệnh nhân cấp cứu và hồi sức tích cực, chủ trì hoặc tham gia hội chẩn chuyên môn thuộc lĩnh vực; Tổ chức, xử trí cấp cứu, cấp cứu; Phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật; Giám sát, kiểm tra, đánh giá, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực; công tác tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc	250.000.000	Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc	
1			Ngoại khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa tại Khoa Ngoại tổng hợp; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	Khoa Ngoại tổng hợp	
1		Bác sĩ nội trú/thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I	Chấn thương chỉnh hình	Khám bệnh, chữa bệnh chấn thương chỉnh hình tại Khoa Chấn thương chỉnh hình-Bông; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bông	
1	Nội khoa		Khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên ngành Nội khoa tại Khoa Nội tổng hợp; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	Khoa Lão - Tim mạch		
1	Sản phụ khoa		Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa tại Khoa Phụ sản; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	Phụ sản		
1	Nội - Tim mạch		Thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, chủ trì hoặc tham gia hội chẩn chuyên môn thuộc lĩnh vực Nội - Tim mạch; Tổ chức, xử trí cấp cứu, cấp cứu; Phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật; Giám sát, kiểm tra, đánh giá, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực Tim mạch. công tác tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức và gây mê - Phẫu thuật	250.000.000	Nội tổng hợp		
2 Trường Cao đẳng Y tế: 06 chỉ tiêu							
2	1		Thạc sĩ/BS CKI	Nội khoa	Giảng viên, nghiên cứu viên về Nội khoa cho các hệ đào tạo (Trung học, cao đẳng); Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho học viên	250.000.000	Chuẩn bị nhân lực cho công tác mở mã ngành Cao đẳng Y, Cao đẳng Dược
	1	Thạc sĩ/BS CKI	Ngoại khoa	Giảng viên, nghiên cứu viên về Ngoại khoa cho các hệ đào tạo (Trung học, cao đẳng); Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho học viên	250.000.000		
	1	Thạc sĩ/BS CKI	Sản phụ khoa	Giảng viên, nghiên cứu viên về Sản khoa cho các hệ đào tạo (Trung học, cao đẳng); Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho học viên	250.000.000		

	1	Thạc sĩ/ BS CKI	Nhi	Giảng viên, nghiên cứu viên về Nhi khoa cho các hệ đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên)	250.000.000	
	1	Thạc sĩ	Khoa học Y sinh	Giảng viên, nghiên cứu viên các quá trình sinh lý bệnh bằng các phương pháp sinh học, qua đó xác định chính xác vấn đề của bệnh nhân để đưa ra định hướng giải quyết toàn diện hơn đối với học sinh, sinh viên, học viên	250.000.000	
	1	Thạc sĩ	Dược	Giảng viên, nghiên cứu viên về Dược học cho các hệ đào tạo (Trung học, cao đẳng); Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho học viên	250.000.000	
3	Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ: 05 chỉ tiêu					
3	1	Thạc sĩ/ BS CKI	Ngoại khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa tại Khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1	Thạc sĩ/ BS CKI	Nhi khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa tại Khoa Nhi; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1	Thạc sĩ/ BS CKI	Sản phụ khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa tại Khoa CSSKSS và Phụ sản; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1	Thạc sĩ/ BS CKI	Y học dự phòng	Phát hiện, xác định, giám sát các vấn đề về sức khỏe cộng đồng; thực hiện việc dự báo kiểm soát, khống chế bệnh dịch và các tác nhân truyền nhiễm gây dịch công tác tại Khoa Truyền nhiễm - KSBT - TV&ĐTNC	250.000.000	
	1	Thạc sĩ/ BS CKI	Chẩn đoán hình ảnh	Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, ... Ngoài ra, khoa chẩn đoán hình ảnh còn thực hiện kỹ thuật chụp mạch và điều trị bằng điện quang can thiệp như: nút thông động tĩnh mạch xoang hang, nút các phình mạch não... Tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh	250.000.000	
4	Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo: 03 Chỉ tiêu					
4	1	Chuyên khoa cấp I	Chẩn đoán hình ảnh	Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, ... Ngoài ra, khoa chẩn đoán hình ảnh còn thực hiện kỹ thuật chụp mạch và điều trị bằng điện quang can thiệp như: nút thông động tĩnh mạch xoang hang, nút các phình mạch não... Tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh	250.000.000	

	1	Chuyên khoa cấp I	Sản phụ khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa tại Khoa CSSKSS và Phụ sản; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1	Chuyên khoa cấp I	Nội tiết	Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến rối loạn chức năng của hệ nội tiết và hormone tại Khoa Nội	250.000.000	
5	Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa: 02 chỉ tiêu					
5	1	Bác sĩ chuyên khoa 1/ Bác sĩ nội trú	Nội -Tim mạch	Thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, chủ trì hoặc tham gia hội chẩn chuyên môn thuộc lĩnh vực Tim mạch; Tổ chức, xử trí cấp cứu, cấp cứu; Phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật; Giám sát, kiểm tra, đánh giá, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực Tim mạch. công tác tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức và gây mê - Phẫu thuật	250.000.000	
	1	Bác sĩ chuyên khoa 1/ Bác sĩ nội trú	Tâm thần	Thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh, chủ trì hoặc tham gia hội chẩn chuyên môn thuộc lĩnh vực Tim mạch; Tổ chức, xử trí cấp cứu, cấp cứu; Phát hiện và báo cáo sai sót chuyên môn kỹ thuật; Giám sát, kiểm tra, đánh giá, cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực Tim mạch. công tác tại khoa Khoa Nội - Y học cổ truyền và phục hồi chức năng	250.000.000	
6	Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay: 05 chỉ tiêu					
6	1	Bác sĩ nội trú/thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I	Sản phụ khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa tại Khoa CSSKSS và Phụ sản; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1		Truyền nhiễm	Khám bệnh, chữa bệnh Truyền nhiễm; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1		Y học cổ truyền	Thực hiện các nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên ngành Y học cổ truyền; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Giám định y khoa; Chỉ đạo tuyến; Vận hành và sử dụng thiết bị y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học công tác tại Khoa Y học cổ truyền	250.000.000	
	1		Nội khoa	Khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên ngành Nội khoa tại Khoa Nội tổng hợp; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1		Tâm thần	Thực hiện các nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Giám định y khoa; Chỉ đạo tuyến; Vận hành và sử dụng thiết bị y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học	250.000.000	

7 Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ: 05 Chỉ tiêu						
	1	Bác sĩ nội trú/thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I	Ngoại khoa	Khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên ngành Ngoại khoa tại Khoa Ngoại tổng hợp; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
	1		Nội - Tim mạch	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp và đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Nội-Tim mạch làm việc tại khoa Nội.	250.000.000	
	1		Nội tiết	Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến rối loạn chức năng của hệ nội tiết và hormone tại Khoa Nội	250.000.000	
	1		Hồi sức cấp cứu	Chẩn đoán bệnh lý phức tạp, đề xuất kế hoạch điều trị phù hợp; thực hiện các thủ thuật hay phẫu thuật phức tạp; tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về bệnh lý, quy trình điều trị và các tùy chọn chăm sóc sức khỏe; hoạt động nghiên cứu và phát triển y học; đào tạo và hướng dẫn bác sĩ thực tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của họ để đào tạo thế hệ mới; trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu làm việc tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc	250.000.000	
	1		Nhi khoa	Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa tại Khoa Nhi; Xử trí cấp cứu thông thường; Tham gia hội chẩn chuyên môn; Quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh; Vận hành và sử dụng được thiết bị; Nghiên cứu khoa học y tế phục vụ chẩn đoán, can thiệp điều trị, cấp cứu trong phạm vi được giao	250.000.000	
8 Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng: 02 chỉ tiêu						
	1	Bác sĩ nội trú/thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I	Y học cổ truyền	Thực hiện các nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên ngành Y học cổ truyền; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Giám định y khoa; Chỉ đạo tuyến; Vận hành và sử dụng thiết bị y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học công tác tại Khoa Y học cổ truyền	250.000.000	
	1		Tâm thần	Thực hiện các nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Giám định y khoa; Chỉ đạo tuyến; Vận hành và sử dụng thiết bị y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học làm việc tại khoa Khoa Nội - Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng	250.000.000	
9 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên: 01 chỉ tiêu						
	1	Bác sĩ nội trú/thạc sĩ/bác sĩ chuyên khoa I	Tâm thần	Thực hiện các nhiệm vụ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần; Thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; Giám định y khoa; Chỉ đạo tuyến; Vận hành và sử dụng thiết bị y tế; Đào tạo và nghiên cứu khoa học làm việc tại khoa Khoa Nội - Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng	250.000.000	
TỔNG CỘNG: 41 chỉ tiêu					9.950.000.000	